

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญปัญหา

ปัจจุบันธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของเจ้าของคนเดียว โดยไม่ต้องการร่วมลงทุนกับผู้อื่น หรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังต้องการลดความยุ่งยากในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่ในทางกลับกันบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบผู้ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่ได้ โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คำนวณจากฐานเงินได้พึงประเมินสุทธิ เสียภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% (เงินได้พึงประเมินสุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) และอัตราการหักค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ผู้เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ผู้ร่วมมาตรการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ในการโอนกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน อีกทั้งธุรกิจที่จัดตั้งใหม่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำรายจ่ายจากการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งรายจ่ายค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี มาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบบัญชี (ที่มา : กรมสรรพากร, 2560) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นอยู่ในอัตรา 15% ของกำไรสุทธิ โดยหักค่าใช้จ่ายได้ตามข้อเท็จจริง ซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบของธุรกิจได้ว่าจะประกอบกิจการประเภทใด เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจะต้องจัดทำเอกสารต่างๆตามขั้นตอนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด โดยขั้นตอนในการดำเนินการมีหลายขั้นตอน ดังนั้นผู้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน เนื่องจากขั้นตอนและเอกสารมีความยุ่งยากซับซ้อน

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาและจัดทำคู่มือในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มาจากประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี และเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาคู่่มือสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหรือนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ศึกษาและจัดทำคู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ขอบเขตของโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 มีนาคม 2563

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการสนใจที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาทราบเกี่ยวกับเอกสาร ขั้นตอน และกรอกแบบฟอร์มในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
3. เพื่อให้บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้ศึกษาเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล สามารถนำความรู้จากที่ได้ศึกษาคู่มือนี้ ไปปฏิบัติได้จริง
4. เพื่อให้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มาฝึกประสบการณ์ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี ได้ศึกษาคู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลไปปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งช่วยลดการสอนงานของพี่เลี้ยง

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลผู้จัดตั้งธุรกิจด้วยตนเอง สามารถ รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได้ทั้งหมด แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบสินค้า หรือบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรกลับสู่ธุรกิจของตน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

กิจการเจ้าของคนเดียว (Single owner business) หรือ บุคคลธรรมดา (Natural person) หมายถึง กลุ่มบุคคลคนซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือองค์กรมีสิทธิบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ออนไลน์, 2558)

นิติบุคคล (Juristic persons) หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุน เพื่อดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มีใช้บุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ออนไลน์, 2558)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Partnership Limited) หมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดไม่เกินจำนวนเงิน ที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดจะมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ออนไลน์, 2561)

บริษัทจำกัด (Limited company) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจำกัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ออนไลน์, 2561)